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 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ปี  พ.ศ. 255๙ 

วันที ่ 14  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

ผู้มาประชุม 
1.  นายสมพร    พูลเปี่ยม  ประธานสภา 
2. นายสมนึก  เฮียนตัน  รองประธานสภา 
3. นางสาวศศิกานต์  สิงห์ใส  ส.อบต.ม.1 
4. นายประกิต  คงบุญ  ส.อบต.ม.1  
5. นายเหมันต์  แอ่นดอย ส.อบต.ม.2 
6. นายนิด   ดีประชา  ส.อบต.ม.2 
7. นายประทีป  หลวงจันทร์ ส.อบต.ม.3  
8. นายสิทธิณัฐ  บัวผัน  ส.อบต.ม.4 
9. นางสาวพิชชา  สัตย์ค า  ส.อบต.ม.5 
10. นายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5 
11. นายภูทอน  อ่อนนุ่ม  ส.อบต.ม.6 
12.  นายอ านาจ  พรมจันทร์ ส.อบต.ม.7 
13. นายดิเรก  ภู่คง  ส.อบต.ม.7 
14. นายจิรัฎฐ ์ ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.ม.8 
15. นางสาววณิชชากร น่วมถนอม ส.อบต.ม.8 
16. นางทองสุข  แก้วสะแสน ส.อบต.ม.9 
17. นายวาดีพอ    รักไทย  ส.อบต.ม.10 
18. นายไพบูลย์  แซ่จ้าง  ส.อบต.ม.10 
19. นายบุญยงค์  เชียงปา  ส.อบต.ม.11 
20. นายสมบัติ  สาโคตรวรรณ์ ส.อบต.ม.12 
21. นางฉลอง  เหล่ากสิกิจ ส.อบต.ม.12 
22. นายปรีชา    ยุทธพันธ์ ส.อบต.ม.13 
23. นายทุเรียน  วงราชบุตร ส.อบต.ม.13 
24. นายมาลัย  อยู่ดี  ส.อบต.ม.14 
25. นายชูชีพ  อนุยูร  ส.อบต.ม.14  
26. นายบุญเลิศ  ข าวงค์  ส.อบต.ม.15  
27. นายทองดี  ยิ้มละมัย ส.อบต.ม.16 
28. นายฮม   สระทองหน ส.อบต.ม.16  
29. นายวิรัชน ์ มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17 
30. นายประดิษฐ  สุกน้อย  ส.อบต.ม.17 
31. นายจง   สีบัวลา  ส.อบต.ม.18 
32. นายสัมผัส  เมลกุล  ส.อบต.ม.18   
33. นายมนตรี  อ่ิมสมบัติ ส.อบต.ม.19 
34. นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20 
35. นายพยุง   พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20 
36. นายไพรัตน์  มีชัย  ส.อบต.ม.21 
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37. นายล าพูน  จุ่นพันธ์  ส.อบต.ม.22 
38. นางวันเพ็ญ  มุมมาลา  ส.อบต.ม.22 
39. นางนงนุช  ใจค า  ส.อบต.ม.23 
40. นางน้ าเพชร  กิมไร้  ส.อบต.ม.23  
41. นายสมบูรณ์  พุทธัง  ส.อบต.ม.24   
42. นางล าคลอง  กองแก้ว  ส.อบต.ม.25  
43. นางปภาวรินท์  อชิตพล  ส.อบต.ม.25 
44. นายวินัย   พรมมาตร เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ นายก อบต. 
2. นายบุญชุบ    อ้นศรี  รองนายก อบต. 
3. นายสัมฤทธิ์  เทียมจันทร์ รองนายก อบต. 
4. ว่าที่ ร.ต.กฤษติพงศ์ มัตนามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5. ว่าที่ ร.ต.ประพัฒ  ทิพยผ่อง นิติกรปฎิบัติการ 
6. นายชาตรี  วิริยจารี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. พ.จ.อ.สมปอง  ทองเชื้อ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายวิโรจน์   บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  ลากิจ 
2. นายประทวน  นิลรัตนานนท์ ส.อบต.ม.15  ลากิจ 
3. นางดารากร  หล้าหลั่ง  ส.อบต.ม.19  ลากิจ 
4. นายบุญส่ง  อุ่นชาวนา ส.อบต.ม.21  ลากิจ  
5. นายอดุลย์  บ ารุงจิตร ส.อบต.ม.24  ลากิจ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   
 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   สวัสดีคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน  
(ประธานสภาฯ)  ผมนายสมพร  พูลเปี่ยม ประธานสภาฯ ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. 

255๙  วันที่  14  พฤศจิกายน  255๙  มีสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
จ านวน  44  ท่าน  ลา  5  ทา่น 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
(ประธานสภาฯ) - ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ -   
นายสมพร  พูลเปี่ยม   ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญวิสามัญ ครั้งที่ 2 
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปี พ.ศ. 2559  วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559  เชญิท่านเลขานุการสภาฯ 
นายวินัย พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม  
(เลขานุการสภาฯ)  นายวินัย พรมมาตร ส.อบต.ม.6 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯเรื่องการรับรองการรายงานการ

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559  ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุม โดยพิจารณาทีละหน้าหากมีข้อผิดพลาดหรือต้องแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมก็ขอให้แจ้ง (พิจารณาจากหน้าที่ 1 - 10 )  
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นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ระเบียบวาระท่ี  2    
(ประธานสภาฯ) เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2559  วนัที่  31  

ตุลาคม พ.ศ. 2559 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ หากท่านสมาชิกสภาเห็นควร
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ดังกล่าวขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  44   เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
(ประธานสภาฯ) - ไม่มีเรื่องเสนอ- 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ 
(ประธานสภาฯ) 4.1 รายงานสถานะการคลังการเงินและบัญชี อบต.โกสัมพี เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม   
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) ว่าที่ ร.ต.กฤษติพงศ์ มัตนามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในส่วนของงบฐานะการเงินโดยปกติ

ทาง อบต.จะแจ้งให้ท่านทราบว่าเรามีเงินคงคลังเท่าไร เป็นการแสดงงบประมาณสิ้นปีงบประมาณ 
2559 เดือนกันยายนตามรายละเอียดที่แนบมา ทรัพย์สินตามงบรวมสินทรัพย์ทั้งหมด 
72,704,676.00 บาท เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 32,607,024.01 บาท 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ รายงานสถานการณ์คลังการเงิน 
(ประธานสภาฯ) และบัญชี อบต.โกสัมพี อีกหรือไม่หากไม่มีเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   4.2 รายงานผลการถ่ายโอนภารกิจ โครงการฝายคลองอ้ายเบี้ยให้ อบต.โกสัมพี 
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) รายงานผลการถ่ายโอนภารกิจ โครงการฝายคลองอ้ายเบี้ยให้แก่ อบต.โกสัมพี เป็นหนังสือรายงาน

เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงโครงการก่อสร้างได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2558 แล้ว 
 ซึ่งได้ด าเนินการส่งมอบภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพ่ือ

ทราบ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอในที่ประชุมพิจารณา (เรื่องที่เสนอใหม่) 
(ประธานสภาฯ) 5.1 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าพร้อมก่อสร้างฝายเสริม

ระบบนิเวศคลองวังเจ้า ไม่มีการประชาคมหมู่บ้านและไม่มีวาระการประชุม ให้ข้ามไปก่อน 
นายสมพร  พูลเปี่ยม 5.2 การขอใบอนุญาตดูดทราย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ)   
นายประพัฒ ทิพยผ่อง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม ว่าที่ ร.ต. 
(นิติกรปฎิบตัิการ) ประพัฒ ทิพยผ่อง นิติกรปฏิบัติการ ขอเสนอเรื่องการขออนุญาตดูดทรายตามวาระในที่ประชุมการ

ขอเสนอเรื่องการดูดทรายนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดให้ท าตามระเบียบคือต่อปีละครั้งทาง
ที่ดินจึงให้น าเรื่องเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามนัยระเบียบกกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 18 (2) และ
รายงานให้ทางจังหวัดทราบ และเพ่ือให้ดูว่าการดูดทรายในพ้ืนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี
หรือไม่ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ การขออนุญาตดูดทรายอีกหรือไม่   
(ประธานสภาฯ) ขอเรียนเชิญ 
นายไพรัตน์ มีชัย เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม นาย 
(ส.อบต.ม.21) ไพรัตน์ มีชัย ส.อบต.ม.21 ทางในช่วงหน้าฝนก็ยังไม่ดีเท่าไรแต่คือเจ้าของท่าทรายไม่มาประชุมไม่มา

ปรึกษาหารือร่วมกับทางชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านเลยและมีชาวบ้านบางส่วนได้มาบอกกับทางสมาชิก
ว่าทางไม่ค่อยดีเท่าไร 
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นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม เรื่องการขออนุญาตดูดทราย  
(ประธานสภาฯ) ขอเรียนเชิญหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอความเห็นชอบให้ต่อหรือไม่ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  -  เสียง  ไม่เห็นชอบ  44   เสียง   
 
 

- พักการประชุม 15 นาที   - 
 
 
นายสมพร  พูลเปี่ยม 5.3  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 โครงการวางท่อ  
(ประธานสภาฯ) ระบายน้ าหมู่ที่ 6 บ้านไร่ล าปาง ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่ 6 ชี้แจงรายละเอียด 
นายวินัย พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายวินัย 
(ส.อบต.ม.6) พรมมาตร ส.อบต.ม.6 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จากข้อความเดิม ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 
113 ท่อน และวางท่อลอดถนนลาดยาง ขนาด 0.40 เมตร ยาว 21 เมตร ตามแบบที่อบต.โกสัม
พีก าหนด แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 35 ข้อ 31 (กองช่าง)  

 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 123 ท่อน 
พร้อมบ่อพักน้ าส าเร็จรูป จ านวน 6 ชุด ตามแบบที่ อบต.โกสัมพีก าหนดแผนพัฒนาสามปี 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 35 ข้อ 31 (กองช่าง)  

นายชาตรี วิริยจารี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม นาย 
(ผอ.กองช่าง)  ชาตรี วิริยจารี ผู้อ านวยการกองช่าง ผมจะขอชี้แจงรายละเอียดที่ทุกท่านได้รับ จ านวนท่อน

เพ่ิมเติมจาก 113 ท่อนเป็น 123 ท่อน เพราะว่าตัดท่อลอดถนนลาดยางไป ยาว 21 เมตร ตรง
นั้นราคาแพงไม่ใช่ท่อระบายน้ าปกติท่ัวไป งบประมาณก็เหลือ 199,000 บาทจากเดิม 
282,000 บาท งบประมาณลดลงเพราะว่าไม่มีท่อลอดข้ามถนนที่ระบายน้ างบประมาณตัวนี้
คงเหลือ รายละเอียดของหมู่บ้านต้องให้ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 ชี้แจง 

นายวินัย พรมมาตร ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านนายกได้ท้วงติง 
(ส.อบต.ม.6) มาว่าต้องมวีาระการประชุมเลยวันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่

และต้องการวาระการประชุมที่เปลี่ยนแปลงเลยติดขัดแต่รายละเอียดทั้งหมดอย่างที่ ผอ.กองช่าง
น าเรียน งบประมาณเดิม 282,000 บาท เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว งบประมาณก็เหลือ 199,000 
บาท งบประมาณที่เหลือผมน าเรียนโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ก่อสร้างถนนลูกรัง 

นายชาตรี วิริยจารี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามท่ีท่านสมาชิกได้แจ้ง 
(ผอ.กองช่าง)  กับทางกองช่างแล้วผมไม่ทราบว่าใครไม่ให้ด าเนินการต่องบที่เหลือแต่ผมคิดให้แล้ว งบลูกรัง 

โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ 
นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) จะมีเอกสารอยู่ชิ้นหนึ่งที่จะมีอยู่ 2 แผ่น จะเขียนว่าวันที่พิมพ์บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

แก้ไขงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นการปริ้นมาจากคอมพิวเตอร์แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
1 ขออนุญาตชี้แจงในวันนั้นตอนที่ท่านสมาชิกได้ขอเปลี่ยนแปลงตัวนี้ทางกองช่างได้เสนอแบบมา
ที่นี้ในระบบปัจจุบันการเบิกจ่ายการแก้ไขงบประมาณจะต้องเอาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางงาน
นโยบายและแผนได้เข้าไปแก้ในระบบ e-lass ทางนี้ในระบบเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากท่อ 0.40 
เป็นท่อ 0.60 ในระบบจะแก้ไขได้เฉพาะค าเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถแก้ไขงบประมาณที่อนุมัติได้  
อนุมัติสภาฯไว้ 282,000 บาท ในระบบเมื่อขณะเปลี่ยนขนาดท่อจะแต่เปลี่ยนจ านวน
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งบประมาณแก้ไม่ได้ ซึ่งขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าตัวนี้เมื่อเราจะท าเมื่อไรงบประมาณที่เหลือค่อยโอนไป
ท าอย่างอ่ืน ถ้าหากไม่เก่ียวกับเรื่องครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ไม่ต้องใช้อ านาจสภาฯ แต่ต้องผ่าน
สภาฯ โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือในข้อบัญญัติใหม่ที่เก่ียวกับครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์  ขออนุญาตเพ่ิมเติมท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 เงินที่ยังเหลืออยู่ให้ตกเป็นเงินสะสมไปท่านค่อย 
(นายกอบต.) ท าเป็นโครงการตัวอ่ืนออกมา 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม เรื่อง การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ) ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 6 บ้านไร่

ล าปาง  ขอเรียนเชิญหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ หากสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  44   เสียง    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม 5.4  ก าหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญที่  2 ปี พ. ศ .2560  
(ประธานสภาฯ) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอ  
นายกฤษพงศ์ มัตนามะ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) ตามเอกสารเดิมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ.

2554 แก้ไขเพ่ิมเติมปี พ.ศ. 2547 ในระเบียบหน้าที่ 4 ข้อที่ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ ากี่สมัยแต่
ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดและในแต่ละสมัยจะก าหนดกี่วันจะให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน (3)ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อบต.จะมีการก าหนดสมัยประชุมอย่างน้อย 2 สมัยแต่ไม่เกิน 4 สมัย สมัยละ 15 วันในตัว
ประกาศเม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เราก าหนดสมัยประชุมไว้ทั้งหมด 4 สมัย สมัยที่เรา
ประชุมกันอยู่เป็นการประชุมในสมัยที่  4  ส่วนสมัยแรกของปี  

 พ.ศ.2560 สมัยแรกจะเริ่มประชุมวันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์ 2560ที่นี้ที่ท่านประธานสภาฯให้
หารือเนื่องจากว่าระเบียบหลายๆอย่างขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป
อย่างเช่น ในปัจจุบันในการจัดท าแผนตามระเบียบใหม่ฉบับปี 2559 ซึ่งแจ้งมาวันที่ 10 ตุลาคมที่
ผ่านมาอย่างที่เราท าแผนพัฒนาสามปีเราก็เปลี่ยนมาเป็นแผนพัฒนาสี่ปีท าให้วงรอบในการจัดท า
แผนเปลี่ยนไปซึ่งท าให้สมัยประชุมเราไม่สอดคล้องกับด าเนินการยกตัวอย่างเช่น เดิมสมัยที่ 2 ปี 
2559 เราเคยก าหนดไว้ 1 – 15 พฤษภาคม ถ้าไปดูตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนฉบับที่ 2 
ปี 2559จะต้องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับสภาท้องถิ่นรับทราบ
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมเดิมแผนติดตามจะเสนอครั้งเดียวในเดือนธันวาคม ระเบียบใหม่
บอกว่าให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปีละ 2 ครั้ง คือเดือนเมษายนและตุลาคม ต้อง
เสนอสภาส่วนจะประชุมเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ปกติท่ีเราท ากันมาคือเสนอแล้วประชุมให้เร็วที่สุด 
ฉะนั้นตามระเบียบคิดว่าน่าจะก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 2 ปี 2560 ชว่งปลายเดือน เมษายน 
2560 คือสมัยที่ 2 ส่วนสมัยที่ 3 เห็นว่าควรก าหนดในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เราจะเสนอสภา
เพ่ือรับหลักการร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561 ซึ่งถ้าพิจารณาของ ปี 2559 เราก าหนดไว้ 1 
-15  ปี 2559 ซึ่งมันจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติเช่น วันที่ 1 – 12 สิงหา เจ้าหน้าที่ยังท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณไม่แล้วเสร็จ การเสนอสภาฯแล้วให้รับหลักการภายในวันที่ 15 เราอาจจะ
พิจารณาว่าสมัยที่ 3  2560 ก าหนดสมัยประชุมไว้ 10- 25 ของเดือนประมาณนี้ ส่วนสมัยที่ 4 
เราก าหนดไว้เดือนพฤศจิกายน 59 เมื่อเราต้องประชุมคณะกรรมการติดตามและเสนอสภาฯให้
ทราบภายในเดือนตุลาคมจึงน่าจะเปลี่ยนสมัยที่ 4 เป็นเดือนตุลาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน ได้เสนองานติดตามและเสนอสมัยที่ 1 ในปีถัดไป ในส่วนของ ข้อที่ 21 ในกรณีท่ีไม่ได้
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้หรือไม่ได้ก าหนดสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้อง
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เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้ประธานสภาฯ
ปรึกษาหารือในสมัยประชุมสามัญประจ าปีขอเสนอไว้เป็นความเห็น 

นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์  ขออนุญาตเพ่ิมเติมในเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ทางสภาต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติแล้ว 
(นายกอบต.) ต้องใช้เวลาที่เยอะก่อนที่จะส่งหนังสือออกก็เลยอยากน าเรียนให้เอาเวลาออกให้ยาวนานนิดนึงเพื่อ

ไม่ให้เกิดปัญหาถ้าเป็นเดือนอื่นๆตามที่ท่านก าหนด ก็ได้เราจะได้ให้เวลาคณะท างานท างานได้
อย่างเต็มที่  

นายเหมันต์ แอ่นดอย เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม นาย 
(ส.อบต.ม.2) เหมันต์ แอ่นดอย ส.อบต.ม.2 ขอเสนอการก าหนดสมัยการประชุมขอเป็น 4 สมัยประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้แก่  
สมัยที่ 1  เริ่ม 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 
สมัยที่ 2  เริ่ม 16 - 30 เมษายน 2560 
สมัยที่ 3  เริ่ม 10 - 24 สิงหาคม 2560 
สมัยที่ 4  เริ่ม 16 - 30 ตุลาคม  2560 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เริ่ม วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย หรือเสนอเพ่ิมเติม เรื่องก าหนดสมัยการประชุม  
(ประธานสภาฯ) สภาฯ สมัยสามัญที่  2 ปี พ. ศ .2560 ขอเรียนเชิญหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ หาก

สมาชิกสภาฯ  เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 44  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  มีเรื่องใดท่ีจะสอบถาม  หรือ  
(ประธานสภาฯ) แจ้งให้สภาฯ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ   
พ.จ.อ สมปอง ทองเชื้อ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม 
(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ) พ.จ.อ สมปอง ทองเชื้อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน

พัสดุประจ าปี จะขอชี้แจงเรื่องพัสดุ ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีที่ได้มีการจัดซ้ือ
ให้กับทางหมู่บ้านทุกหมู่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยตรวจสอบเก็บรักษา 
พัสดุที่ท่านยืมไปใช้ให้ตรงกับความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น เก้าอ้ีมีพนักพิงมีทั้งหมดกี่ตัว เต็นท์
จ านวนกี่หลัง เพ่ือที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี จะได้จัดเก็บรายการวัสดุครุภัณฑ์ท่ี
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

นายวิทยา หาญมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย 
 (ส.อบต.ม.20) วิทยา หาญมนตรี ขออนุญาตแจ้งเรียนน าของหมู่ที่ 20 เองพัสดุที่ขาดหายไปตามเอกสารคือกล้อง

วงจรปิด 1 ชุด เก้าอ้ีมีพนักพิงอีก 180 ตัวขอเพ่ิมเติมตรงนี้ด้วย และเรื่องลูกรังคู่ขนานถนน
พหลโยธินที่เคยขอให้ทางกองช่างไปด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยกว่านี้น่าจะสามารถด าเนินการได้
แล้วเพราะตอนนี้ฝนน่าจะหยุดตกแล้วและท่ีทางสมาชิกได้เคยเขียนค าร้องขอท่อมาทางอบต.ทาง
ผู้บริหารที่จุดด าเนินการก็คือตรงจุดท่อมันท าให้ถนนแคบท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาและ
ตอนนี้ก็มีเหตุแล้วชาวบ้านได้ตกลงไปในจุดด าเนินการนี้ผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุนี้ซ้ าขึ้นมาอีกจึง
ขอฝากน าเรียนอยากให้ไปแก้ไขตรงจุดด าเนินงานที่มีปัญหาและขอค าชี้แจงด้วย 

นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์  ขออนุญาตน าเรียนสมาชิกหมู่ท่ี 20 จริงๆแล้วช่างท าถูกแล้วตามแบบของอบต.ก าหนด 
(นายกอบต.) แต่ปัญหาคือท่อไม่ได้เผื่อซึ่งท่อของเราที่จะเปลี่ยนไม่มีซึ่งต่อไปเราจะมีการประชุมอีกไม่นานซึ่ง

นายกเคยแจ้งในวันนั้นแล้วว่าต่อไปนี้หมู่ไหนที่จะเสนอโครงการกับนายก นายกจะขอวาระการ
ประชุมของหมู่บ้านซึ่งได้มีบางหมู่เริ่มเข้ามาแล้ว ในครั้งที่หารือนอกรอบฝากให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน
ว่าให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้างภายในหมู่บ้าน จ านวน 4 ท่านเพ่ือจะได้ดูแลและตรวจสอบงาน
ของในหมู่บ้านของท่านเองและน าเรียนเมื่อวันศุกร์ที่นายกไปประชุมที่อ าเภอนายกได้แจ้งในที่



   ๗ 
 

ประชุมแล้วว่าการท าถนน ขอยกตัวอย่างการท าถนนคอนกรีตถ้าท าไม่พอไม่สามารถน าไปเททับให้
ใหม่ไม่ได้เลยอยากบอกกับทางหมู่บ้านว่าต่อไปในปีงบประมาณปี 2560 นี้ เราจะมีคณะกรรมการ
ภายในหมู่บ้านด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย อบต. 3  ภายในหมู่บ้านอีก 2 ท่านแต่ให้ท า
ประชาคมน าเอาตัวแทนของหมู่บ้านมาอีก 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องแจ้งเพิ่มเติม หรือจะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญ   
(ประธานสภาฯ)  หากไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี ้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น.  

          

 
               (ลงชื่อ)                                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายวินัย  พรมมาตร) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

 

 

 
                            (ลงชื่อ) 

(นายสมพร  พูลเปี่ยม) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

 
 
 
 
 
 
 
 



   ๘ 
 

 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว  

 

 

 
                                  (ลงชื่อ)                                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายวิทยา  หาญมนตรี) 
                                                           สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20      

 
 
 
 
 

                        (ลงชื่อ)                                            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายปรีชา  ยุทธพันธ์) 
                                                           สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13                               

 

 

 

                                   (ลงชื่อ)                                              เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายเหมันต์  แอ่นดอย) 

                                                          สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 


